



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๗ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๑๑๘๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูล เรื่อง สัญญาเช่า

เรียน หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔/๑๔๒๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า จะดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาด้านการบัญชีภาครัฐ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และกรมบัญชีกลางในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบ GFMS จึงได้ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามข้อมูล ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒ เรื่อง สัญญาเช่า

กรมปศุสัตว์ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า เพื่อให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ วัตถุประสงค์ และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการสำรวจและกรอกแบบสอบถามข้อมูล ชุดที่ ๑ เรื่อง สัญญาเช่า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งกองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมในภาพรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนุช วัฒนพานิช)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คำอธิบายการกรอกแบบสอบถาม

๑. ให้กรอกข้อมูลเฉพาะสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอายุสัญญาเช่าเกินกว่า ๑ ปี และมีมูลค่าสินทรัพย์คงเหลืออยู่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และไม่รวมข้อมูลสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุปีต่อปี

๒. ให้พิจารณาสถานการณ์ที่สัญญาเช่าระยะยาวจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน ตามสถานการณ์ใดต่อไปนี้ โดยให้ทำเครื่องหมาย ✓ ที่ช่อง ๑-๖ ถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้ง ๖ ข้อ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสัญญาเช่าดำเนินงาน

สถานการณ์ที่ ๑ สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

สถานการณ์ที่ ๒ ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำมาก ณ วันที่สิทธิเลือกเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์นั้น

สถานการณ์ที่ ๓ ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์

สถานการณ์ที่ ๔ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายมีจำนวนเท่ากับหรือเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า

สถานการณ์ที่ ๕ สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้

สถานการณ์ที่ ๖ ไม่สามารถนำสินทรัพย์อื่นมาใช้แทนสินทรัพย์ที่เช่าได้โดยง่าย

